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ประเด็นแมและเด็ก  ผูนิเทศแจงวา ขาดการวิเคราะหเชิงลึกในเรื่องการตายมารดา  นิเทศชี้เปาพบ 
gap ของจังหวัดและพ้ืนท่ี  เม่ือชี้เปาแลวจังหวัดไมทราบปญหาท่ีแทจริง  จึงชงประเด็นสําคัญในเวทีการตรวจ
ราชการไมได  ตองมีการติดตามตอเนื่องและโอกาสพัฒนาคือการรวบรวมขอมูลการตายมารดามาวิเคราะห  
เพ่ือเตรียมสําหรับการนิเทศในรอบท่ี 2 ป 2563  และพบปญหาการสอบทานขอมูลกันระหวางของศูนยอนามัย
และสวนกลาง  ขอมูลใน Dash board ไมอัพเดท  สวนกลางไมคืนขอมูลระดับเขต/ประเทศใหกับศูนยอนามัย  
จังหวัดแจงผูนิเทศหากไมมีการปรับ template ใน HDC ก็จะไมมีการดําเนินการ เพราะคาเปาหมายปกติก็ไม
ผานเกณฑ  จึงไมมีความจําเปนต้ังเปาหมายความทาทาย  ในประเด็นเรื่อง template KPI และการคืนขอมูล
นั้น ทาน ผูทรงฯ รับไปประสานกับผูรับผิดชอบจากสวนกลาง  

ประเด็นวัยรุน  พบความคลาดเคลื่อนการดึงขอมูลอัตราตั้งครรภซํ้ากับอัตราการคลอดประมาณ 5 
อําเภอ (ขอมูลมีคาสูงกวาปกติ) แตประสานผูรับผิดชอบดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว 

ประเด็นผูสูงอายุ  ผูรับผิดชอบงานไมอยูรับการนิเทศ  เนื่องจากไปอบรมโปรแกรม Long Term 
Care  แตมีการประสานขอขอมูลเรียบรอย  การดําเนินงานในไตรมาสแรกผานคาเปาหมาย  และจังหวัด
ตั้งเปาหมายท่ีทาทายวาปนี้ตองดําเนินการได 100%  กรมอนามัยเริ่มใชระบบการติดตามงานผานโปรแกรม 
LTC ปญหาท่ีพบคือพ้ืนท่ียังลงโปรแกรมไดไมครอบคลุม และโปรแกรมขาดความเสถียรในการใชงาน  ขอมูลลง
ในโปรแกรมแลวแตไมประมวลผล  เม่ือสอบถามไปยังพ้ืนท่ีไดรับการยืนยันวาคียขอมูลในโปรแกรมแลวแตมัน
ไมข้ึนผลรวมตัวเลข  เม่ือสอบถามไปท่ีกรมไดคําตอบวากําลังพัฒนาโปรแกรมอยู  ดังนั้นถาจะมีการติดตามผล
การดําเนินงานในชวงนี้  กรมควรใชขอมูลรายงานแบบ manual กอน  ไมอยางนั้นจะทําใหผลลัพธการ
ดําเนินงานของเขตตกเกณฑ  ซ่ึงในความเปนจริงจังหวัด/พ้ืนท่ีดําเนินการไดผานคาเปาหมาย  และในสวนของ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคของผูสูงอายุ  กรมก็มีแผนจะติดตามการดําเนินงานผานโปรแกรม  แตปจจุบันยังไมมี
การดําเนินการใด ๆ ทางจังหวัดก็สอบถามความคืบหนา  เดิมทีศูนยฯ วางแผนจะใช google form ออก
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล  แตกังวลวาเม่ือดําเนินการแลวกรมจะมีโปรแกรมใหใชภายหลัง  จะทําใหงาน
ซํ้าซอนและเกิดความสับสนกับจังหวัด  จึงรอเวลาประมาณเดือนกุมภาพันธหรือไมเกินชวงตนไตรมาสท่ีสอง  
จะสอบถามไปยังกรมอนามัยอีกครั้ง  เพราะอาจเก็บขอมูลไดไมทันการนิเทศรอบท่ีสอง  คุณยุพา  กลาวเสริม
วา  ประเด็นการนิเทศเรื่องสมองเสื่อมและการหกลมในผูสูงอายุ  กรมการแพทยและกรมควบคุมโรคเปน
ผูรับผิดชอบหลัก  แตครั้งนี้ไมมีผูนิเทศจากท้ังสองแหงมานิเทศเรื่องผูสูงอายุเลย  ผูนิเทศของกรมอนามัยจะ
นิเทศในเรื่อง  ไมลืม  ไมลม  ไมซึมเศรา  กินขาวอรอย  และจะรายงานไดเฉพาะงานผูสูงอายุของกรมอนามัย
เทานั้น  ซ่ึงจังหวัดเองก็มีขอมูลเรื่องสมองเสื่อมคอนขางนอย  เพราะท่ีผานมาดําเนินการเนน LTC  
 ส่ิงแวดลอม   การดําเนินงานในเรือนจํา  มีกระบวนการดูแลรวมกับจังหวัด  ประเมินสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานราชทัณฑ  จะพบความแตกตางกับมาตรฐานของกรมอนามัย  ดวยขอจํากัดของเรือนจํา  กรมอนามัย
จะใหคําปรึกษาโดยไมขัดกับกฎหรือขอบังคับในเรือนจํา   เชน  หองสุขา  ตองเปดโลง  เพ่ือใหผูคุมตรวจตรา
ไดชัดเจน  ทานผูทรงฯ  กลาวเสริมวา  กรมอนามัยจะไมไปเปดประเด็นงานใหมในเรือนจําหรือในทัณฑสถาน  
แตใหยึดหลักการวา  เราจะสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในเรือนจําไดอยางไร  โดยการมีชุดขอมูลและทํา
ขอเสนอใหกับเรือนจํา  ซ่ึงตรงกับการดําเนินงานของเรือนจําคือ  มีแนวทางการดําเนินงานและเชิญกรม
อนามัยไปตรวจประเมิน/รับรองมาตรฐาน  ใหขอมูลวิชาการเชิงปองกันความเสี่ยงหรือปรับปรุงพ้ืนท่ี  แต
ตอนนี้ยังพบปญหาแบบฟอรม  กรมอนามัยจะตรวจรายประเด็น  แตเรือนจําจะดูในมิติของพ้ืนท่ีท่ีตองดูแล  
เชน  หองครัว  หองพักนอนตองมีลักษณะอยางไร  ซ่ึงตองมีการประสานกับกรมราชทัณฑอีกครั้ง  คุณยุพา  



กลาวเสริมวา  ทางจังหวัดประสานศูนยอนามัยในการดูแลดานโภชนาการใหผูตองขัง  ซ่ึงการดําเนินงาน
สามารถเชื่อมโยงงานกับงานสุขาภิบาลอาหารและน้ําของสิ่งแวดลอมดวย  ในสวนของการดําเนินงาน G&C  
ทําไดดีเกินคาเปาหมาย  เปนจังหวัดท่ีชวยใหการดําเนินงานภาพรวมของเขตสูงข้ึน  แตอาจตองตรวจสอบ
ขอมูล รพ.สต.ติดดาว  ดวยวาขอมูลถูกตองหรือไม  เพราะจากขอมูลรายงานของคณะท่ี 2  เพราะผลการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมไมผานคาเปาหมาย 
 ผูอํานวยการใหขอสังเกตเรื่องการนําเสนอ intervention ในการสรุปผลตรวจราชการ  โดยดูตัวอยาง
การนําเสนอของหมอเขตต  จากกรมการแพทย  นําเสนอนวัตกรรมท่ีนาสนใจ  ซ่ึงศูนยอนามัยไดทําหลายเรื่อง
และเปนเชิงลึก  บางเรื่องดําเนินการในพ้ืนท่ี  เชน  โปรแกรม ANC hpc, กระบวนการ DSPM  แตขาดการ
นําเสนอใหเขตรับทราบ  รอบตอไปใหหาโอกาสนําเสนอ  อาจพิจารณาประเด็น intervention เดน ๆ มา
รายงานในจังหวัดท่ีดําเนินการไดดี  เพ่ือขยายผลงานวิจัย  พัฒนากลไก  พัฒนานโยบาย ในเขตสุขภาพท่ี 6  
ทานผูทรงฯ กลาวเสริมวา  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับเขต/ประเทศ  สามารถออกแบบและวางแผนได
ตั้งแตตอนนี้ เ พ่ือใหเกิดผลลัพธขอเสนอแนะเชิงนโยบายในปนี้หรือปหนา  อาจเนนเฉพาะเรื่องผาน
กระบวนการวิจัยท่ีศูนยฯดําเนินการอยู  หรือขอเสนอภาพรวมตอการผลักดันงานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมจากการตรวจราชการ  และวิธีการท่ีไดขอมูลมาอาจมีหลายรูปแบบ  เชน  การรวบรวม/ทบทวน
ขอมูล การสัมภาษณ  หรือ HL ของจังหวัด  เราสามารถเสนอเปน package สําหรับงาน สส.และสวล.  แต
ขอเสนอเชิงนโยบายท่ีชูประเด็นชัดเจนอาจมี 1-2 เรื่อง  แตอาจเสนอเชิงกระบวนการเพ่ิมเติม  อยูท่ีการ
ออกแบบของศูนยฯ  และตองมองถึงระบบในการจัดการดวย  เพ่ือเปนขอมูลใหเกิดขอสั่งการจากผูตรวจ
ราชการ 
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